

Covid 19 Community Update Monday 6th September
Cập nhật thông tin tình hình Covid 19 trong cộng đồng Thứ hai ngày 6 tháng 9
Move to Alert Level 2
Chuyển xuống cảnh báo mức 2

Xin chào mọi người,

Thủ Tướng vừa thông báo chiều nay rằng các khu vực ngoài phạm vi Auckland sẽ chuyển xuống cảnh báo mức 2 từ 11:59 pm vào Thứ Ba ngày 7 tháng 9.

NHÀ TRƯỜNG SẼ MỞ CỬA ĐÓN HỌC SINH VÀO HỌC TRỞ LẠI VÀO THỨ NĂM NGÀY 9 THÁNG 9.

Toàn thể nhân viên và giáo viên trường Knighton chờ ngày trở lại hoạt động dạy học trực tiếp bắt đầu từ sáng Thứ năm. Nhà trường hân hoan chào đón các em học sinh quay trở lại trường !!

Chỉ những em học sinh đã đăng ký vào học các nhóm Bubble trường Knighton vẫn có thể tiếp tục học tại trường vào thứ Ba ngày 7 và thứ Tư ngày 8 tháng 9.

Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo đến học sinh, quý phụ huynh và khách đến thăm trường về các quy trình đảm bảo an toàn ở mức cảnh báo vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư. Hiện nhà trường đang đợi khuyến nghị từ phía Bộ Y tế và Bộ Giáo dục về các quy định mới này.

Trân trọng

Andrew Campbell
Hiệu trưởng